

ตามที่ข้าพเจ้าได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีเงินฝาก/ใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์/SMS Account Alert/เปิดบัญชีเงินฝากและใช้บริการบัวหลวง โอบงกักังและบัวหลวง เอ็มแบงกักัง กับธนาคาร และตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝาก/ใช้บริการ บัตรอิเล็กทรอนิกส์/SMS Account Alert/เปิดบัญชีเงินฝากและใช้บริการบัวหลวง โอบงกักังและบัวหลวง เอ็มแบงกักัง นั้น ข้าพเจ้าตกลงว่า ตลอดระยะเวลาที่ข้อตกลงเพิ่มเติมนี้มีผลใช้บังคับ ข้าพเจ้ารับรองและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขในข้อตกลงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

1. ข้อตกลงเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตรา

- ข้าพเจ้าขอให้คำรับรอง และตกลงด้วยกับเงื่อนไขสำหรับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตรา ดังนี้
- 1.1 ข้าพเจ้าขอให้ธนาคารเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตราให้แก่ข้าพเจ้า
 - 1.2 ข้าพเจ้าเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมีอายุระหว่าง 15 ปี ถึง 69 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี ตามวัน เดือน ปีเกิด ที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวประชาชน
ในกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนของข้าพเจ้ามีได้ระบุวันเกิด หรือวันและเดือนเกิดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าให้ถือว่า วันที่ 1 ของเดือนเกิดของข้าพเจ้า หรือวันที่ 1 มกราคม เป็นวันเกิด หรือวันและเดือนเกิด ของข้าพเจ้า (แล้วแต่กรณี)
 - 1.3 ข้าพเจ้ารับทราบ ว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตราได้เพียง 1 บัญชี และไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีร่วมหรือเปิดในชื่อบัญชี “เพื่อ” หรือ “โดย” ได้
 - 1.4 ข้าพเจ้ามิได้ประกอบอาชีพเป็นพนักงานส่งเอกสาร พนักงานดับเพลิง ทหาร ตำรวจ จักรยานยนต์รับจ้าง กรรมกร คนงานเหมืองแร่ คนงานก่อสร้าง อาสาสมัครบรรเทาภัย และชาวประมง
 - 1.5 ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตรา เป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ได้ทันทีตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาดังต่อไปนี้
 - (1) ในวันครบรอบวันเกิดปีที่ 70 ของข้าพเจ้า โดยให้ธนาคารเปลี่ยนประเภทบัญชีเงินฝากในวันถัดจากวันครบรอบวันเกิดปีที่ 70 ของข้าพเจ้า
 - (2) เมื่อข้าพเจ้าได้ใช้สิทธิเรียกร้องและได้รับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเพิ่มเติมนี้แล้ว โดยให้ธนาคารเปลี่ยนประเภทบัญชีเงินฝากในวันถัดจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้งข้อมูลจากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“ผู้รับประกันภัย”)
 - (3) ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อชำระค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.6 หรือ
 - (4) ผู้รับประกันภัยยกเลิกความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตรา
 - 1.6 ในกรณีที่ธนาคารประกาศเรียกเก็บค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงชำระค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนด ทุกวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ของธนาคาร และในวันที่ข้าพเจ้าถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตรา (แล้วแต่กรณี) โดยให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตราเพื่อชำระค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยได้ทันที
 - 1.7 ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ความคุ้มครองตามข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ สิ้นสุดลงทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดดังต่อไปนี้
 - (1) ในกรณีที่ธนาคารพบว่าข้าพเจ้าผิดคำรับรองที่ได้ให้ไว้ตามข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
 - (2) ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อชำระค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.6 ข้างต้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

2. ข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตรา

- ข้าพเจ้าขอให้คำรับรอง และตกลงด้วยกับเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตรา ดังนี้
- 2.1 ข้าพเจ้ามีประวัติสุขภาพดี ไม่เป็นผู้พิการหรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรัง
 - 2.2 ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าจะได้รับความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ประเภท อ.บ.2 จากผู้รับประกันภัยตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตรา และความคุ้มครองจะเริ่มต้นหลังจากที่ข้าพเจ้าเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองตามที่ธนาคารตกลงกับผู้รับประกันภัย และให้ธนาคารเป็นผู้ชำระและรับคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงเพิ่มเติมนี้แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ความคุ้มครองจะรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูด ออกลีซง หรือทุพพลภาพถาวร แต่ไม่รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
 - 2.3 ข้าพเจ้ารับทราบว่า ค่าสินไหมทดแทนที่ข้าพเจ้าอาจใช้สิทธิเรียกร้องได้ตามข้อตกลงนี้ จะไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
 - 2.4 ข้าพเจ้ารับทราบว่า จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดจะเท่ากับจำนวน 20 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตราก่อนเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดนั้นเทียบเท่ากับยอดเงินฝาก 500,000 บาท ในกรณีที่ข้าพเจ้าฝากเงินด้วยเช็ค ข้าพเจ้ารับทราบว่า จำนวนเงินตามเช็คจะถูกนำมาใช้ในการคำนวณจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้แล้ว
 - 2.5 หากเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องในวันเดียวกับวันที่ข้าพเจ้าเปิดบัญชีและหลังจากที่ข้าพเจ้าเปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงินเอาประกันภัยจะพิจารณาจากจำนวนเงินฝาก ณ ขณะที่ข้าพเจ้าเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร

ลงชื่อ

ผู้ขอใช้บริการ

- 2.6 ข้าพเจ้าตกลงให้ความคุ้มครองนี้สิ้นสุดลงทันทีที่ (1) ข้าพเจ้าปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตรา (2) ถึงเวลา 24.00 น. ของวันครบรอบวันเกิดปีที่ 70 ของข้าพเจ้า (3) ข้าพเจ้าได้ขอใช้สิทธิเรียกร้องและได้รับค่าสินไหมทดแทนข้อใดข้อหนึ่งตามตารางค่าทดแทนที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตรา ข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2) หรือ (4) ผู้รับประกันภัยยกเลิกความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตรา
- 2.7 ข้าพเจ้ารับทราบว่า ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครอง หรือไม่ขอใช้ค่าสินไหมทดแทน หากผู้รับประกันภัยพบว่า ข้าพเจ้ามีพฤติกรรมทุจริตหรือส่อไปทางทุจริตในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือเข้าข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตรา
- 2.8 ในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ข้าพเจ้าตกลงดำเนินการยื่นคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทนที่ทำการของผู้รับประกันภัย หรือสาขาของธนาคารภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้รับประกันภัยและธนาคารกำหนด
- 2.9 ข้าพเจ้าตกลงให้ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต
- 2.10 ข้าพเจ้ารับทราบว่า ผู้รับประกันภัยเป็นผู้กำหนดรายละเอียดความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ประเภท อ.บ.2 และข้อยกเว้นความคุ้มครอง รายละเอียดตามเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตราด้านท้ายข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตรา และที่ผู้รับประกันภัยจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปทุกประการ รวมถึงได้รับเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตราดังกล่าวครบถ้วนแล้วในวันทำข้อตกลงเพิ่มเติมนี้

3. ข้อตกลงอื่น ๆ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้แก่ธนาคาร หรือที่จะมีขึ้นเนื่องจากการใช้บริการแก่ผู้รับประกันภัย หรือบุคคลที่มีหน้าที่ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในคำขอเปิดบัญชีเงินฝาก/ใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์/SMS Account Alert /เปิดบัญชีเงินฝากและใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ เพื่อพิจารณาให้ความคุ้มครอง ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ หรือสิทธิประโยชน์แก่ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือข้อตกลงใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตรา รวมถึงให้ธนาคารและผู้รับประกันภัยมีสิทธิพิจารณาและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ สำหรับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตราได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าเสียประโยชน์ ขอให้ธนาคารแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยขอให้ธนาคารแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบโดยการติดประกาศ ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร หรือเผยแพร่รายละเอียดดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร และข้าพเจ้าตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ถูแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ

ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ทุกประการ และตกลงให้ข้อตกลงเพิ่มเติมนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีเงินฝาก/ใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์/SMS Account Alert/เปิดบัญชีเงินฝากและใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งด้วย

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตรา

ข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2)

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร

คำนิยาม

การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำ และอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป

ทุพพลภาพถาวรบางส่วน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำตามปกติได้ตลอดไปแต่ทำงานอื่นเพื่อสินจ้างได้

ความคุ้มครอง

การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในสถานพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ตามที่บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้

1	100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับการเสียชีวิต
2	100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง นั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3	100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง
4	100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
5	100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
6	100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7	60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ
8	60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
9	60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับสายตาหนึ่งข้าง
10	50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับหูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้
11	15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับหูหนวกหนึ่งข้าง
12	25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับนิ้วหัวแม่มือ (ทั้งสองข้อ)
13	10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับนิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ)
14	10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับนิ้วชี้ (ทั้งสามข้อ)
15	8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับนิ้วชี้ (ทั้งสองข้อ)
16	4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับนิ้วชี้ (หนึ่งข้อ)
17	5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับนิ้วอื่น ๆ แต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าสองข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้
18	5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับนิ้วหัวแม่มือเท้า
19	1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับนิ้วเท้าอื่น ๆ แต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าหนึ่งข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่มือเท้า

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่มีการสูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้าโดยถาวรสิ้นเชิงตามรายการที่ 12 ถึง 19 และไม่อาจเรียกวงจำกัดค่าทดแทนตามรายการใดรายการหนึ่งในรายการที่ 1 ถึง 9 ได้ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความสูญเสียที่แท้จริงในแต่ละรายการรวมกันแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ในกรณีที่ทุพพลภาพถาวรบางส่วนซึ่งไม่สามารถเรียกวงจำกัดค่าทดแทนที่กำหนดไว้ตามรายการที่ 2 ถึง 19 ได้และไม่ใช่เป็นการสูญเสียสมรรถภาพในการลืมนหรือดมกลิ่น บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความเห็นของแพทย์ของบริษัท แต่ไม่เกิน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองนี้รวมกันไม่เกินจำนวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังไม่เต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่เท่านั้น

สำหรับลูกค้า

ข้อยกเว้นทั่วไป

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

- (1) ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 - (ก) การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า "ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา" นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 - (ข) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 - (ค) การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
 - (ง) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำ เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 - (จ) การแทงลูก
 - (ฉ) การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 - (ช) การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
 - (ซ) อาหารเป็นพิษ
 - (ณ) การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) ภาวะกระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) ภาวะกระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 - (ญ) สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฏอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฏอัยการศึก
 - (ฎ) การก่อการร้าย
 - (ฏ) การแผ่รังสี หรือการแผ่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตัวเอง
 - (ฐ) การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตราย อื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
- (2) ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว)
 - (ก) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ขกมวย โดร่ม (เว้นแต่การโดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จัมพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจได้น้ำ
 - (ข) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 - (ค) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมีได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
 - (ง) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขีหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
 - (จ) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนช่วยให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 - (ฉ) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 - (ช) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่วันที่เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

การจำกัดความรับผิด

(ใช้เป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม)

การจำกัดความรับผิด : เป็นที่ตกลงกันว่า หากการบาดเจ็บที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ เป็นผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.2 ไม่คุ้มครอง

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม